



# นานาชาติ:

## สหรัฐอเมริกากับระเบียบการ จดทะเบียนโรงงานผลิตอาหาร

ระเบียบการจดทะเบียนโรงงานผลิตอาหารเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย Public Health Security and Bioterrorism Preparedness Response Act of 2002 ของสหรัฐฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการก่อการร้ายผ่านแหล่งวัตถุดิบของสินค้าอาหารที่จำหน่ายในสหรัฐฯ ทั้งที่ผลิตเองและนำเข้าจากต่างประเทศด้วยการควบคุมโรงงานผลิตอาหารทั้งในและนอกสหรัฐฯ ภายใต้ระบบการจดทะเบียนโรงงานกับองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (United States Food and Drug Administration: USFDA)

ระเบียบการจดทะเบียนโรงงานผลิตอาหารที่สหรัฐฯ กำหนดมีสาระสำคัญ ดังนี้

- ผู้ประกอบการที่ต้องจดทะเบียนโรงงานกับ USFDA ครอบคลุมตั้งแต่ผู้นำเข้า ผู้ผลิต รวมทั้งผู้ประกอบการในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (รวมถึงอาหารเสริม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสิ่งที่ใช้ผสมในอาหาร) เพื่อการบริโภคของคนและสัตว์ และประสงค์จะทำการค้ากับสหรัฐฯ ทั้งที่เป็นผู้ผลิต แปรรูป บรรจุ หรือเก็บรักษาสินค้า

อย่างไรก็ตาม มีธุรกิจที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนกับ USFDA ได้แก่ ฟาร์ม ภัตตาคาร และร้านค้าปลีกในสหรัฐฯ ตลอดจนองค์กรการกุศลที่แจกจ่ายอาหารให้สาธารณชนโดยไม่หวังผลกำไร เรือหาปลาบางประเภท และโรงงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture: USDA) รวมถึงโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มในต่างประเทศซึ่งมีกระบวนการผลิตในระดับแรกก่อนที่จะส่งสินค้าเหล่านี้ไปยังโรงงานอื่นเพื่อทำการผลิตในขั้นคอนต่อไป ซึ่งในกรณีนี้ โรงงานแปรรูปในลำดับถัดไปจะต้องดำเนินการจดทะเบียนโรงงานผลิตอาหารกับสหรัฐฯ

- โรงงานที่อยู่นอกสหรัฐฯ ที่ประสงค์จะจดทะเบียนโรงงานกับสหรัฐฯ ต้องแต่งตั้งตัวแทน ซึ่งหมายถึงบุคคลซึ่งอยู่อาศัยหรือมีสถานประกอบการในสหรัฐฯ ทำหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับ USFDA ทั้งนี้ โรงงานควรทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับตัวแทนใน

สหรัฐฯ และระบุความรับผิดชอบของตัวแทนให้ละเอียดชัดเจน

- การขอจดทะเบียนโรงงานกับ USFDA ทำได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2546 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ การจดทะเบียนโรงงานกระทำได้ 2 วิธี คือ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะได้รับ การยืนยันการจดทะเบียนโรงงานและหมายเลขจดทะเบียนโดยทันที หรือ ผ่านทางไปรษณีย์ ซึ่งต้องกรอกแบบฟอร์มตามที่ USFDA กำหนด สำหรับรายละเอียดข้อมูลที่ต้องแจ้งในการลงทะเบียนกับ USFDA ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail address ของโรงงานแต่ละแห่ง ชื่อทางการค้า ประเภทของสินค้าอาหารที่ โรงงานดำเนินการผลิตหรือจัดการ ข้อมูลของบุคคลที่สามารถติดต่อได้ เมื่อจำเป็น ชื่อและข้อมูลที่ต้องใช้ในการติดต่อกับตัวแทนที่อยู่ใน สหรัฐฯ และใบรับรองที่แสดงว่าข้อมูลต่างๆ เป็นความจริง รวมทั้งชื่อ และที่อยู่ติดต่อได้ของบุคคลที่ให้การรับรองดังกล่าว ทั้งนี้ กรณีที่ จดทะเบียนโรงงานกับ USFDA แล้วมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ต้องแจ้งให้ USFDA ทราบภายใน 60 วัน

ระเบียบของสหรัฐฯ ในการจดทะเบียนโรงงานผลิตอาหาร คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2546 ซึ่งเมื่อถึง เวลานั้นหากโรงงานใดยังไม่ดำเนินการจดทะเบียนตามที่กำหนด สหรัฐฯ จะปฏิเสธการนำเข้าสินค้าของโรงงานนั้นจนกว่าจะมีการ จดทะเบียนโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งระหว่างนั้นสินค้าจะถูกกักที่

ด่านนำเข้าหรือสถานที่อื่นที่ USFDA กำหนด โดย USFDA จะ ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ USFDA สามารถ ยื่นฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อบุคคลที่ฝ่าฝืนระเบียบนี้ ทั้งนี้คาดว่าจะมีโรงงานในสหรัฐฯ ขอจดทะเบียน กับ USFDA ประมาณ 202,000 แห่ง และโรงงานนอกสหรัฐฯ ขอ จดทะเบียนประมาณ 205,000 แห่ง

### ได้เวลาเป็นเจ้าของทั้งเรือเก่า/เรือใหม่

#### ด้วยสินเชื่อพานิชย์นาวี

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนให้คนไทย

มีเรือขนส่งสินค้าติดธงไทย

แทนการใช้บริการเรือจากต่างประเทศ

สนใจติดต่อ **ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ**

**สส. สำนักงานใหญ่ และสาขาทุกแห่ง**

ติดตาม "นานาชาติ" ได้ทุกวันจันทร์



EXIM  
THAILAND

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  
EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND

โทร. 0 2271 3700, 0 2278 0047, 0 2617 2111

Website: www.exim.go.th E-mail: info@exim.go.th